

**การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการขับเคลื่อนงาน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก**

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นรากฐานที่สำคัญของสุขภาพที่ดีตลอดชั่วชีวิตของมนุษย์ทุกคน องค์การอนามัยโลกให้ข้อเสนอแนะว่าเด็กทุกคนควรได้กินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก และได้กินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้แม่ต้องทำงานนอกร้านมากขึ้น รวมถึง การลาพักหลังคลอด ที่ปัจจุบันกฎหมายของไทยให้ลาได้เพียง 90 วัน โอกาสที่แม่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จตามข้อเสนอแนะจึงเป็นไปได้ยาก ในปีพ.ศ. 2562 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนมีเพียงร้อยละ 14 ในขณะที่เป้าหมายของประเทศตั้งไว้ที่ร้อยละ 50

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำ “มูมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” เป็นโครงการนำร่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โครงการนี้ได้รับการขานรับจากผู้บริหารสถานประกอบกิจการในการดำเนินงานเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการกำหนดเป็นนโยบายจากกระทรวงแรงงานให้มีการขยายผลสู่สถานประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย และเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบผลสำเร็จ ศูนย์อนามัยที่ 6 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย จึงได้บูรณาการการทำงาน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 10 Packages ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (web Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำและประชากรวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีความรู้ ความตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้พนักงานในสถานประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (web Conference) จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, สำนักโภชนาการ กรมอนามัย, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ประธานชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 210 คน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจากการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้มีสถานประกอบการที่ให้ความสนใจ และอยากดำเนินการให้เกิดมูมนมแม่ในสถานประกอบการ 1 แห่ง

ภาพกิจกรรม





กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 6

ประจำปีงบประมาณ 2565

ฉบับที่ 213 วันที่ 7 ก.พ. 2565

NEWS

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

"พัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 10 Packages

ณ ห้องประชุมประกายพุดกษ ศูนย์อนามัยที่ 6

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (web Conference)



นางศิริพร - จริยาจิววัฒนา
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

คุณทิพย์วรรณ จันทพงษ์
หัวหน้างานวิทยากรกลุ่มผู้สูงอายุ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 10 Packages ณ ห้องประชุมประกายพุดกษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (web Conference) โดยมีนางศิริพร จริยาจิววัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ประธานพิธีเปิดการประชุม และคุณทิพย์วรรณ จันทพงษ์ หัวหน้างานวิทยากรกลุ่มผู้สูงอายุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำและประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีความรู้ความตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้พนักงานในสถานประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (web Conference) จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, สำนักโภชนาการ กรมอนามัย, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ส่วนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ประธานชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 210 คน



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี



ติดตามข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์สุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ทกชลบุรี